



สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p><b>รัชการที่ 9 เสด็จสวรรคต</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. เดินทางมารับฟังรายงานสรุปและติดตามสถานการณ์การดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ย้ำให้ดูแลประชาชนอย่างดี โดยเฉพาะ เด็ก คนชรา และผู้พิการ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่</p> <p>-นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท. และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่า เป็นการหารือแนวทางประชาสัมพันธ์หรือการให้ข่าวตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 10 ข้อ โดยในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศอาจมีเพิ่มเติม กรณีสื่อต่างประเทศหรือชาวต่างประเทศไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและจิตใจของคนไทย อาจเสนอรายการหรือเขียนข่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง มีการเอาไปเทียบกับธรรมเนียมของเขาที่พระมหากษัตริย์สวรรคตแล้วไม่เกิน 7 วัน จะมีการฝังพระบรมศพ แต่ของไทยต้องมีพระราชพิธีถวายพระเพลิง ต้องมีการสร้างพระเมรุ ดังนั้นกรมสารนิเทศจะต้องไปแจ้งเพื่อให้รู้ว่ามี 3 ขั้นตอน คือ 1.การขึ้นรับราชสมบัติซึ่งจะเป็นลำดับแรก โดยจะมีในเร็ววันนี้ 2.การถวายพระเพลิง ที่จะเกิดขึ้นอีกประมาณ 1 ปีหลังจากนี้ไป และ 3.การบรมราชาภิเษก จะเกิดขึ้นภายหลังการถวายพระเพลิงไปอีกระยะหนึ่ง วันนี้ขั้นตอนที่ 1 ยังไม่เกิดขึ้น เพราะรอเวลาตามพระราชปราชญ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และนายฯ ได้แจ้งแล้วว่าขอเวลาบำเพ็ญพระราชกุศลที่จะให้ประชาชนได้ถวายบังคมพระบรมศพระยะหนึ่ง ดังนั้นที่ต่างประเทศไปออกข่าวกันว่าประเทศไทยไม่มีพระมหากษัตริย์นั้นไม่เป็นความจริง</p> <p>-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้สั่งการให้ปรับรูปแบบรายการคืนความสุขให้คนในชาติทุกคืนวันศุกร์ มาเป็นรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” โดยเริ่ม 21 ตุลาคมเป็นต้นไป</p> <p>-ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า สิ่งที่อยากให้ประชาชนได้ตระหนักคือ หลังจากเศร้าโศกเสียใจแล้ว สิ่งที่เราจะตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่าน ควรกลับมาทบทวนพระบรมราโชวาทที่พระราชทานไว้ และช่วยกันดำรงตนให้สอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่าน ปรับเปลี่ยนความเศร้าโศกให้เป็นพลัง ให้คนไทยหันกลับมารู้จักสามัคคีกัน ช่วยให้อาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ท่านทุกคนได้สิ่งที่ดีที่สุด สำหรับที่ประทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จะขออนุญาตสำนักพระราชวัง สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน และให้เป็นห้องรวบรวมเรื่องราวที่พระราชทานให้กับรพ.ศิริราช ซึ่งอาจทำเป็นพิพิธภัณฑ์</p> <p>-ศ.คลินิก ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ อธิบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า ช่วงหนึ่งที่เกิดการฟ้องร้องทางการแพทย์จำนวนมาก ตนและคณะแพทย์ 3-4 คนได้เข้าเฝ้าฯ พระองค์ท่านมีรับสั่งว่า ขอให้ทุกคนอ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าไปดูถูกใคร พระราชกระแสนี้ได้นำมามอบให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ แพทย์สภา และบุคลากรทางการแพทย์ หมายถึงว่า ต้องให้เกียรติกับทุก ๆ คน เพราะฉะนั้นไมตรีจิตจะเกิดขึ้น ความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้น ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้</p> <p>-กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารข่าวเรื่อง การแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว ระบุว่า นายสัญญา สุเรนทรานนท์ เลขาธิการรองคมนตรี มีหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ทำเนียบองคมนตรี แจ้งว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรีได้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ คณะองคมนตรีจึงเลือก นายธานีร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ทำหน้าที่ประธานองคมนตรี เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน</p> <p>-สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นางอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เพื่อลงนามแสดงความอาลัยและถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความว่า การที่พระองค์ทรงมีพระอุปนิสัยและพระราชจริยวัตรศึกษาหาความรู้ในศาสตร์หลายแขนงตลอดเวลา ถือเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่ายิ่งให้กับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>New)108 บางกอกโพสต์</p> <p>สยามรัฐ บ้านเมือง ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ เด็นหน้าเสี้ยวซ้าย</p>	<p>การทำงานของยูเนสโก ยูเนสโกขอเป็นกำลังใจให้ชาวไทยทุกคน และขอให้ชาวไทยดำเนินรอยตามแนวทางพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงวางรากฐานไว้ให้สืบไป และขออัญเชิญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเตรียมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาโลกอย่างยั่งยืนปี 2573 ตามกรอบของสหประชาชาติ</p> <p><b>หน่วยปฐมพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยปฐมพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม ที่ให้บริการดูแลประชาชนที่มาจากต่างประเทศและกักกันโรค ในวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับบริการแล้วมากกว่า 5,000 คน ส่วนมากเป็นผู้ได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อยจากการเป็นลม ตะคริว บางส่วนมีอาการปวดท้อง เวียนศีรษะ เป็นไข้ ท้องเสีย นอนไม่หลับ รวมไปถึงผู้มาขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับปัญหาความเครียด โดยได้เพิ่มจุดให้บริการเป็น 12 จุดในบริเวณโดยรอบห้องสนามหลวง</p> <p><b>เยียวยาจิตใจ</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้จัดทีมปฐมพยาบาลทางใจร่วมกับทีมฝ่ายกายดูแลประชาชนทั่วประเทศ ให้คำแนะนำ ปรึกษา ฝึกหายใจให้ช้าลง และดูแลช่วยเหลือส่งต่อทันทีที่ขอ ย้ำว่า การแสดงความเศร้าโศกและอาการทางใจที่เกิดขึ้นช่วงนี้ เป็นเรื่องปกติที่ช่วยผ่อนคลายทุกข์ได้ โดยเฉพาะ 3 วันแรก และจะค่อยผ่อนคลายจนเข้าภาวะปกติประมาณ 6 สัปดาห์ ขอให้ประชาชนดูแลกันด้วยหลัก "3L" : Look Listen Link หรือ "3ส." : สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง โดยมีทีมที่มีความพร้อม และมีสถานพยาบาลรองรับให้บริการอย่างทั่วถึง เบื้องต้นสามารถขอรับบริการปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>-เสนอข่าว นายเลียม ทองสว่าง อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 390 ม.9 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย เมื่อทราบข่าวสวรรคต ได้รอคอยข่าวทางทีวีและขึ้นชมพระองค์ผ่านทางโทรทัศน์ จนนายภดล ทองสว่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 เป็นห่วงว่าจะมีอาการเศร้าซึม จึงประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านกล้วย มาคอยพูดคุยและเฝ้าระวังอาการ</p> <p><b>ชวนคนไทยเมาไม่ขับ 1 ปี</b></p> <p>-เสนอข่าว คุณสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า มูลนิธิเมาไม่ขับขอร่วมแสดงความอาลัยกับพสกนิกรชาวไทย และขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันลดพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขีรถเมาไม่ขับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา 1 ปี</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รรมว.สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) กล่าวว่า ที่ประชุมกพฉ.ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดิทุกสิทธิ์ (EMCO) ซึ่งในระยะที่ผ่านมา กพฉ.ได้เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต กรณีการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนนอกคู่สัญญา 3 กองทุน รวมทั้งการกำหนดราคากลางในการเบิกจ่าย (Fee Schedule) ของ 3 กองทุนสุขภาพแล้ว ในวันที่ กพฉ.ได้มีมติให้เร่งรัดการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการอย่างรวดเร็ว สะดวก โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา ได้ให้ 3 กองทุนสุขภาพ นำเรื่องการกำหนดราคากลางดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของแต่ละกองทุนพิจารณาโดยเร็ว และให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการ EMCO และการจ่ายเงินของ 3 กองทุนสุขภาพ มีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทำหน้าที่สำรองจ่ายแก่รพ.เอกชนก่อน และเบิกจ่ายคืนจากกองทุนตามสิทธิของผู้ป่วยภายใน 30 วัน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้เกือบ 100 % ส่วนการสรรหาเลขาธิการ สพฉ. ซึ่งจะครบวาระวันที่ 28 ก.พ. 2560 จะเปิดรับสมัครวันที่ 1 - 11 พ.ย. 2559 และจะพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งในที่ประชุม กพฉ. วันที่ 18 ม.ค. 2560</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>โครงการฟันเทียมพระราชทาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดโครงการรณรงค์ คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จพระย่า เพื่อพัฒนาการสมวัย และกล่าวว่า ผลสำรวจพบ ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่สูญเสียฟันสูงสุดถึงร้อยละ 88 เหลือฟันใช้งานไม่ถึง 20 ซี่ มีผู้ที่ยังต้องการใส่ฟันเทียมทั้งปากประมาณ 236,000 คน ภาคใต้มีการสูญเสียฟันทั้งปากและความต้องการบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากสูงสุด กรมอนามัยร่วมกับวิชาชีพทันตกรรม ดำเนินโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ปี 2548 มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียมพระราชทานแล้วกว่า 390,000 คน ซึ่งไทยเป็นประเทศเดียวที่ให้สิทธิประชาชนได้ใส่ฟันเทียมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการใส่ฟันเทียมทั้งปากให้กับผู้สูงอายุที่มีต้นทุน 6,000 บาทต่อคน</p> <p>สำหรับวันที่ 21 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ กรมอนามัยได้ร่วมกับมูลนิธิพอ.สว. จัดโครงการรณรงค์คนไทยฟันดี สดุดีสมาเด็ดยา เพื่อพัฒนาการสมวัย เพื่อให้เดือน ต.ค.เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทย</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>ภัยสุขภาพฤดูหนาว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว ถึง ช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน พ.ย. 58 - ก.พ. 59 มีรายงานผู้ป่วย 6 โรคฤดูหนาวรวม 526,291 ราย เสียชีวิต 141 ราย โดยโรคที่มีความรุนแรงมากที่สุดคือโรคปอดบวม กลุ่มเสี่ยงที่อาจป่วยได้ง่ายในช่วงนี้คือเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ประชาชนสามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หมั่นออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 วัน ดื่มน้ำสะอาด กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ รวมถึงกินอาหารที่มีประโยชน์และเพิ่มผัก ผลไม้สดเพิ่มภูมิต้านทานโรค และต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ไม่หักโหมทำงาน หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด ที่สำคัญหากป่วยแล้วอาการไม่ดีขึ้นให้รีบพบแพทย์</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ชี้แจงประกาศพื้นที่กทม.เป็นเขตโรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว น.สพ. ไพโรจน์ เสงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่เอกสารประกาศเขตโรคระบาดสัตว์เป็นการชั่วคราว ในเขตกทม.หลายแห่ง ว่า กรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศดังกล่าวจริง แต่ไม่อยากจะประชาชนตระหนก เพราะเป็นการออกประกาศเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกและง่ายขึ้นเท่านั้น และอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่จะยกเลิกคำสั่งหรือขยายเวลาประกาศออกไป ตามสภาพการณ์ในแต่ละพื้นที่</p>
<p>ข่าวสด เดลินิวส์</p>	<p><b>สภากทม.เร่งโครงการรพ. 2 ระบบ</b></p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. เป็นประธานเปิดประชุมสภากทม. โดยนายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากทม. เสนอญัตติขอให้กม.เร่งดำเนินโครงการโรงพยาบาล 2 ระบบ ทั้งระบบราชการและระบบเอกชน เนื่องจากมีประชากรในพื้นที่กว่า 10 ล้านคน เกิดปัญหาการรอพบแพทย์นานกว่า 3 ชม. ซึ่ง โครงการนี้ได้นำร่องในโรงพยาบาลสังกัดกม.ได้แก่ รพ.กลาง รพ.ตากสิน และรพ.เจริญกรุงประชารักษ์ แต่ปัจจุบันยังไม่บรรลุผลเป็นรูปธรรม เนื่องจากติดการออกเป็นข้อบัญญัติกรณีพิเศษ เรื่องค่ารักษาและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน จึงขอให้เร่งจัดการเรื่องดังกล่าวให้สำเร็จเป็นรูปธรรม</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.พินิตนาฏ ธนาอภิณนัทน์ ผอ.เขตสาทร กล่าวว่า เขตได้จัดทำโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ดำเนินการตรวจแนะนำด้านกายภาพร้านจำหน่ายอาหาร แผงลอย ตลาดในพื้นที่ โดยตรวจคุณภาพอาหารสด ตรวจสอบความสะอาดของผู้สัมผัสอาหาร รวมถึงภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุอาหาร และให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Green Project</p>	<p><b>สารอันตรายในขยะอิเล็กทรอนิกส์</b></p> <p>-เสนอข่าว จากข้อมูลของสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ปัจจุบันคาดการณ์ว่ามีปริมาณโทรศัพท์มือถือ 7,000 ล้านเครื่อง เมื่อหมดอายุการใช้งานจะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประเทศไทย พบการขนซากอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในประเทศจำนวนมากเพื่อแยกสกัดโลหะมีค่า ซึ่งมีอยู่ 2 แสนเครื่อง สามารถสกัดออกมาเป็นทองคำได้ถึง 1 กิโลกรัม ทำให้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านทางภาคอีสานส่วนใหญ่ยังชีพด้วยการสกัดโลหะเหล่านี้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือชาวบ้านไม่มีความรู้และดำเนินการโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจ ส่งผลต่อสุขภาพทำให้ป่วยจำนวนมาก</p> <p>ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ในซากขยะอิเล็กทรอนิกส์มีสารอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้ง “ตะกั่ว” ที่ทำลายระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ ไต ระบบเลือด และการพัฒนาสมองของเด็ก “ปรอท” เป็นอันตรายต่อการเคลื่อนไหวของแขน ขา การพูด การได้ยิน การมองเห็น “คลอรีน” เป็นสารก่อมะเร็ง “แคดเมียม” มีพิษเฉียบพลัน และ “โบรมีน” ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี</p> <p>อรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผอ.อาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>คอมมูนิตีเซ็น หรือดีแทค กล่าวว่า ดีแทคได้ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อจัดวางกล่องรับแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ มาเป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 10 ปี เพื่อนำไปคัดแยกและจัดส่งให้กับบริษัท เทส-แอม กำจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งปัจจุบันสามารถรวบรวมและส่งไปดำเนินการแล้วมากกว่า 1.5 ล้านชิ้น ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1.9 หมื่นตัน</p> <p>นี่เป็นความพยายามขององค์กรเอกชนเพียงแห่งเดียว หากทุกภาคส่วนร่วมกัน โลกคงน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ รอบรู้เรื่อง อาหารปลอดภัย</p>	<p><b>ประโยชน์จากไขไก่</b></p> <p>-เสนอบทความ จากงานวิจัยของม.ฮาร์วาร์ด โดยให้ชายและหญิงกว่า 117,933 คน รับประทานไขไก่วันละ 1 ฟอง มีข้อสรุปว่า การรับประทานไขไก่ทุกวันไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ</p> <p>ศ.เกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ม.เชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า คอเลสเตอรอลที่พบในไขไก่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการ ได้แก่ เป็นสารเริ่มต้นในการสร้างสเตียรอยด์ สฮอร์โมน ทำหน้าที่หุ้มเซลล์ประสาทและเซลล์สมอง ทั้งยังมีสารดักจับขนย้ายคอเลสเตอรอลที่มีความสัมพันธ์กับภาวะหลอดเลือดอุดตันออกจากผนังหลอดเลือดแล้วไปกำจัดที่ตับ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับคอเลสเตอรอลมากเกินไป ขอแนะนำให้รับประทานผักผลไม้ทุกวัน รวมถึงปลาทะเล ลดการกินอาหารที่มีแป้งและน้ำตาล งดเครื่องดื่มรสหวาน ลดอาหารที่มีไขมันจากสัตว์ ขนมอบ มาร์การีน และเนยขาว งดเหล้า บุหรี่ ควบคู่กับการออกกำลังกายสม่ำเสมอ</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p><b>รพ.เอกชนขยายบริการศูนย์ล้างลำไส้</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิสสะ วัชรการ หัวหน้าแพทย์ ศูนย์ล้างลำไส้ รพ.ยันฮี เปิดเผยว่า รพ.ยันฮีมีนโยบายขยายฐานตลาด แพทย์ทางร่วม เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ โดยลงทุนกว่า 10 ล้านบาท ขยายบริการศูนย์ล้างลำไส้ 33 ห้อง ตั้งเป้าปี 60 มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 8-10% และเป็นศูนย์ล้างลำไส้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ</p>	<p><b>พบชิ้นส่วนมนุษย์ที่วัดลาดพร้าว</b></p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.อ.อิสระพงษ์ ผาผาย รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย รับแจ้งพบชิ้นส่วนมนุษย์ภายในวัดลาดพร้าว ตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณเมรุไต้บันไดด้านหลัง พบถุงพลาสติกขนาดใหญ่สีแดงซ้อนกัน 3 ชั้น บนถุงมีข้อความระบุว่า "ขยะติดเชื้อโรงพยาบาล" ภายในถุงพบขาข้างขวาถูกตัดช่วงลำแข้ง 1 ท่อน สอบถามรพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 จึงทราบว่ามีทางรพ. ให้ เจ้าหน้าที่นำชิ้นส่วนขาผู้ป่วยโรคเบาหวานไปเผาที่วัด แต่ไม่พบเจ้าหน้าที่วัด จึงได้วางถุงทิ้งไว้ และจะกลับมาเอาไปเผาที่วัดอื่น แต่มีผู้มาพบก่อน</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>รพ.เบตงดูแลสุขภาพประชาชนฟรี</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.เบตงจัดโครงการรวมพลังพยาบาลรักษาสุภาพประชาชน เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา โดยคณะแพทย์ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนฟรี ตรวจสอบสุขภาพและคัดกรองโรค และคัดกรองผู้ที่มีภาวะจิตใจเศร้าโศกจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ</p>
<p>Local Press Release</p>	<p><b>วันสายตาโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว บริษัท บอช แอนด์ ลอมป์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันสายตาโลก ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนตุลาคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการแบ่งปันให้กับศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคตา</p>

